



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Giao ban Khôi Dân vận tỉnh quý I/2019



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 9/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Khôi Dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên

và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tích cực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Chủ trọng tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới, các dự án lớn của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống bệnh dịch. MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương

trình tết sum vầy, chăm lo tết cho công nhân lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chủ đề hoạt động năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" và phát động đợt thi đua "Phụ nữ Thái Bình tích cực hành động vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình...".

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Khôi Dân vận tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng, chính sách của tỉnh được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Theo đánh giá của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, công tác

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 9/4, UBND tỉnh họp tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, đôn đốc tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, thủy lợi; công tác tiến phương, hậu phương, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhận định tình hình lũ, bão có khả năng ảnh hưởng đến Thái Bình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai

chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, đôn đốc tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, thủy lợi; công tác tiến phương, hậu phương, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhận định tình hình lũ, bão có khả năng ảnh hưởng đến Thái Bình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai

(Xem tiếp trang 4)  
PHẠM HƯNG - MINH HƯƠNG

### THÀNH PHỐ, TIỀN HẢI Tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

\* Sáng ngày 9/4, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 26/3/2019, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lợn đã xác định xã Vũ Lạc có ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, dịch đã xuất hiện tại 27 thôn, tổ của 8 xã: Vũ Lạc, Vũ Đông, Tân Bình, Đông Hòa, Đông Thọ, Vũ Chính, Phú Xuân, Đông Mỹ. Tình hình dịch diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan ra diện rộng. UBND thành phố đã ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 4 xã: Vũ Lạc, Vũ Đông, Tân Bình, Đông Hòa. Đến hết ngày 8/4, các địa phương có dịch đã tiêu hủy 2.167 con lợn, trọng lượng 113.962kg.

Để thực hiện tốt công tác khoanh vùng dập dịch, thời gian tới, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình nguy hiểm của bệnh dịch, diễn biến bệnh dịch, các biện pháp phòng, chống và xử lý khi bệnh dịch xảy ra; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương theo đúng quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và làm phát tán bệnh dịch, có biển cảnh báo điểm tiêu hủy gia súc; kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm của lợn.

\* Sáng ngày 9/4, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị phổ quát về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Văn Trường ngày 18/3, huyện Tiền Hải đã tập trung công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên đến ngày 8/4 đã có thêm 6 xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi (An Ninh, Vũ Lăng, Phương Công, Tây Lương, Tây An, Tây Phong). Tổng số lợn bị tiêu hủy là 397 con, trọng lượng 16.556kg.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Tiền Hải yêu cầu các địa phương không chủ quan trong phòng, chống dịch, nhất là những xã chưa có dịch cần phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tăng cường kiểm tra, giám sát tại vùng chăn nuôi, các chốt kiểm dịch theo quy định, ngăn chặn các nguồn có thể gây lây nhiễm bệnh, chốt chặn các cửa ngõ vào địa bàn. Tăng cường thực hiện tiêu độc, khử trùng tại vùng chăn nuôi, khu dân cư nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chăn nuôi về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chính sách hỗ trợ... Các địa phương cần tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi lợn thực hiện "5 không" trong phòng, chống dịch và không tẩy chay thịt lợn sạch để nhân dân yên tâm sản xuất.

MINH NGUYỆT - MẠNH THẮNG

### VŨ THƯ Hơn 12.000 khách hàng đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư bám sát kế hoạch để phân khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng số tiền đã giải ngân hơn 20 tỷ đồng. Đến ngày 31/3, hơn 12.000 người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ 329,874 tỷ đồng, đạt 95,75% kế hoạch, tăng 1,89% so với thời điểm 31/12/2018. Các chương trình có tỷ lệ dự nợ cao là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 114,587 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 155,848 tỷ đồng.

Cùng với việc tích cực cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, Phòng giao dịch còn chú trọng công tác thu nợ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 31/3, Phòng giao dịch đã thu hồi được hơn 13 tỷ đồng nguồn vốn các chương trình đã đến hạn, trong đó chủ yếu là chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (1,971 tỷ đồng), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (3,544 tỷ đồng), cho vay hộ mới thoát nghèo (6,355 tỷ đồng).

KIM NGÂN

### THÀNH PHỐ

#### Thực hiện 29 dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, thành phố Thái Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án công trình trọng điểm, các dự án tạo nguồn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Quý I/2019, thành phố đã tổ chức thực hiện 29 dự án; lập 8 phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền 6,7 tỷ đồng; thanh toán, chi trả 14,2 tỷ đồng cho 297 lượt hộ gia đình, cá nhân, diện tích GPMB 7,3ha; hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất của 21 hộ thuộc dự án khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, bảo đảm an toàn, ổn định tại địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hoàn thành thủ tục thu hồi đất của một số hộ chưa chấp hành GPMB dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, dự án khu dân cư mới xã Vũ Phúc.

Thời gian tới, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật; đồng thời, vận dụng linh hoạt, đúng chế độ, chính sách trong công tác GPMB, bảo đảm quyền lợi tối nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

#### Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.007 tỷ đồng

Quý I/2019, giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Bình ước đạt 1.007 tỷ đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị khối lượng thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách thành phố và vốn đầu tư phát triển của tỉnh được phân cấp ước thực hiện 45 tỷ đồng. Thành phố đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về đầu tư công, các quy định về đấu thầu và các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Phối hợp tổ chức thành công lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thái Bình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 6 công trình như cầu qua sông 3/2 trên tuyến đường Kỳ Đồng, nạo vét sông 3/2, đường Đinh Tiên Hoàng, đường vành đai phía Nam giai đoạn 1, cầu qua sông Bạch...

Ngoài ra, thành phố đang tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đấu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình bảo đảm tiến độ; tiếp tục hoàn thiện thủ tục kiểm tra, nghiệm thu các công trình san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan, hạ tầng Quảng trường Thái Bình; tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Quảng trường và cầu vượt sông Trà Lý.

ĐỨC DŨNG

## Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên

(Xem trang 3)



Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh, rắc vôi bột phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

## Tái diễn tình trạng bán hàng rong dưới lòng đường

(Xem trang 4)